
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

วันที ่ ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

อ าเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม 
--------------------------------------------- 

 

ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายยรรยง  แก้วไชย ประธานสภา อบต. ยรรยง  แก้วไชย ส.อบต. หมู่ที่  ๙ 
๒. นายสมปอง  ภูมิบูรณ์ รองประธานสภา อบต. สมปอง  ภูมิบูรณ์ ส.อบต. หมู่ที่  ๖ 
 นายอนุสรณ์  ดวงศรี เลขานุการสภา อบต. อนุสรณ์  ดวงศรี ปลัด  อบต. 

๓. นายสีโห  หมื่นสา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑ สีโห  หมื่นสา  
๔. นายวิรัช  วัฒย ุ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๒ วิรัช  วัฒย ุ  
๕. นายสายฟ้าแล๊บ  เพ็งราช สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๓ สายฟ้าแล๊บ  เพ็งราช  
๖. นางทองทิพย์  โพชารี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๔ ทองทิพย์  โพชารี  
๗. นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๕ นิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ  
๘. นายสงกา  แทนหาร สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๗ สงกา  แทนหาร  
๙. นายเดชา  ทุงจันทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๘ เดชา  ทุงจันทร์  

๑๐. นายสราวุฒิ  จันเทา สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๐ สราวุฒิ  จันเทา  
๑๑. นายไพจิต  แทนดวง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๑ ไพจิต  แทนดวง  
๑๒. นายธนากร  ศรีน้อย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๒ ธนากร  ศรีน้อย  
๑๓. นายบัวพันธ์  ปัตเป สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๓ บัวพันธ์  ปัตเป  
๑๔. นายเดชา  บุตโลบล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๔ เดชา  บุตโลบล  
๑๕ นายดาวเรือง  หนูนี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  ๑๕ ดาวเรือง  หนูนี  
ผู้มาประชุม ๑๕  คน 

ผู้ไม่มาประชุม  -ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ   สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑. นายโชคชัย  แก้วไชย นายก อบต. เลิงแฝก โชคชัย  แก้วไชย  
๒. นายบุญคง  สิมารักษ์ รองนายก อบต. เลิงแฝก บุญคง  สิมารักษ์  
๓. นายวิรัช  ภูจ าปา รองนายก อบต. เลิงแฝก วิรัช  ภูจ าปา  
๔. นายวีระยุทธ  แก้วพิทูลย์ เลขานุการนายก อบต. เลิงแฝก วีระยุทธ  แก้วพิทูลย์  
๕ นายศราวุฒิ  แก้วมณีจันทร์ ผู้อ านวยการกองช่าง ศราวุฒิ  แก้วมณีจันทร์  
๖ นายสมัย  สีหวัง นักจัดการงานทั่วไป สมัย  สีหวัง  
๗ นางจันทร์เพ็ญ  ดงพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จันทร์เพ็ญ  ดงพงษ์  
ผู้เข้าร่วมประชุม  ๗ คน 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                 ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๒  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
       ผู้มาประชุม               จ านวน  ๑๕ คน 
       ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน คน  
       ผู้ขาดประชุม  จ านวน -   คน 
       ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน  ๗   คน 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. 
เลขานุการสภาฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าห้องประชุมสภาฯเพ่ือด าเนินการประชุมสภาฯครับ 
(นายอนุสรณ์  ดวงศรี) เรียนท่าน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก บัดนี้สมาชิกสภาฯ อยู่ในห้อง

ประชุมสภาฯจ านวน  ๑๕  ท่าน  ครบองค์ประชุมและถึงก าหนดนัดประชุมสภาฯ ขอเชิญ
ท่านจุดเทียน ธูปบูชาพระรัตนตรัยและท าหน้าที่ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไปขอเรียนเชิญครับ 

ประธานสภาฯ (ด าเนินการจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยแล้วกลับมา ณ ที่นั่ง) เชิญทุกท่านนั่งครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานฯแจ้งต่อที่ประชุม   
 ๑.๑ เรื่องประกาศสมัยประชุมสามัญท่ี  ๓ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๕ 
ประธานสภาฯ ประกาศสมัยประชุมสามัญที่  ๓  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
(นายยรรยง  แก้งไชย) สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๕  ได้ก าหนดสมัยประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  สิงหาคม ๒๕๖๕  นั้นอาศัยอ านาจความมาตรา  ๕๔  แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่  ๗  พ.ศ.  ๒๕๖๒)  ประกอบข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗  (แก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๒  พ.ศ.  ๒๕๕๔)  
จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๕  ตั้งแต่วันที่  ๑   สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไปจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ที่ประชุม รับทราบ 

๑.๒ เรื่องการโอนย้ายของพนักงานรายนางเบญจพร  ค าสา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
ประธานสภาฯ  เรื่องการโอนย้ายพนักงานรายนางเบญจพร ค าสา ได้โอนย้ายจากองค์การบริหารส่วนต าบล 
(นายยรรยง  แก้วไชย) เลิงแฝกไปที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  อ าเภอนาเชือก  จังหวัดมหาสารคาม  

ตั้งแต่วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ๒.๑พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  ๒  ครั้งที่  ๒ ประจ าปี ๒๕๖๕ 

(เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕) 
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                 ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๓  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
ประธานสภาฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมสมัยสามัญ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕  เมื่อวันที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๕  หรือไม ่
ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ- 
(นายยรรยง  แก้วไชย) เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้ใดแก้ไขข้อควา มใด ๆ ผมจึงขอมติ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

หากท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมโปรดยกมือขึ้นครับ 
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี  ๒  ครั้งที่  ๑ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องกระทู้ถาม 
  - ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาแล้วเสร็จ 
  - ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องญัตติที่เสนอใหม่เพ่ือพิจารณา 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๑ เรื่องพิจารณาญัตติ  (ร่าง)  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๖ 
ประธานสภาฯ ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกเป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และก่อนที่จะด าเนินการพิจารณา 

กระผมขอแจ้งต่อที่ประชุมในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น 
ตาม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  ๗  
พ.ศ.๒๕๖๒  มาตรา ๘๗  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีและงบประม าณรายจ่ายเพิ่มเติม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและจะเสนอ
ได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตามระเบียบและวิธีก ารที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้วให้เสนอนายอ าเภอเพ่ือ
ขออนุมัติและให้นายอ าเภอพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบัญญัติดังกล่าว 

ถ้านายอ าเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืนให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เพ่ือพิจารณาทบทวนร่างข้อบัญญัตินั้นใหม่หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วนายอ าเภอ
พิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่านายอ าเภออนุมัติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว  

ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้นายอ าเภอส่งร่าง
ข้อบัญญัตินั้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในก าหนดเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแจ้งมติยืนยันเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาภายในสิบห้าวันถ้าผู้ว่า
ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งไปยังนายอ าเภอ 
เพ่ือลงชื่ออนุมัติถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัติ
นั้นเป็นอันตกไปหากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าผู้ว่า
ราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                 ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๔  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัตินั้นเมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วถ้าสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ความ
เห็นชอบตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอและให้ด าเนินการตามวรรคสามต่อไป 

ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ให้ใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในปีงบประมาณที่แล้วไปพลางก่อน 

ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะแปรญัตติเพิ่มเติม
รายการหรือจ านวนในรายการมิได้แต่อาจแปรญัตติได้ในทางลดหรือตัดทอนรายจ่ายซึ่งมิได้
เป็นรายจ่ายที่เป็นเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ดอกเบี้ยเงินกู้หรือเงินที่ก าหนดให้จ่ายตามกฎหม ายและ
ในการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลการเสนอการแปรญัตติหรือการกระท า
ด้วยประการใดๆที่มีผลให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีส่วนไม่ว่าโดยท างตรงหรือ
โดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่ายจะกระท ามิได้ 

มาตรา ๘๗/๑ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่รับหลักการแห่งร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้
นายอ าเภอตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการจ านวนเจ็ดคนเพื่อพิจารณาหา
ข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไขปรับปรุงหรือยืนยันสาระส าคัญท่ีบัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น
ทั้งนี้ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนประโยชน์ของ
ท้องถิ่นและประชาชนเป็นส าคัญ 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอจ านวนสามคนและบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสม าชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอจ านวนสามคนโดยให้
ตั้งภ ายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภ าองค์ก ารบริห ารส่วนต าบลมีมติไม่รับหลักก ารและให้
กรรมก ารทั้งหกคนร่วมกันปรึกษ าและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นน ายกองค์ก ารบริห ารส่วน
ต าบลรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลข านุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและ
มิได้เป็นสม าชิกสภ าองค์ก ารบริห ารส่วนต าบลคนหนึ่งท าหน้ าที่เป็นประธ านกรรมก าร
ดังกล่าวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่กรรมการครบจ านวนหกคน 

ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการ
ได้ภายในก าหนดเวล าตามวรรคสองหรือกรรมก ารหรือประธ านกรรมการไม่ปฏิบัติหรือไม่
อาจปฏิบัติหน้ าที่ได้ให้นายอ าเภอตั้งบุคคลซึ่งมิได้เป็น นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรอง
นายกองค์ การบริหารส่วนต าบลเลข านุการนายกองค์ก ารบริหารส่วนต าบลและมิได้เป็น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท าหน้ าที่กรรมการหรือประธานกรรมการดังกล่าวให้
ครบตามจ านวน 

 
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                 ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๕ จากทั้งหมด ๑๖  หน้า 
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน

นับตั้งแต่วันที่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการในคราวแรกแล้วรายงานต่อนายอ าเภอในกรณีที่
คณะกรรมการไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ประธาน
กรรมการรวบรวมผลการพิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็วแล้วรายงานต่อนายอ าเภอ 

ให้นายอ าเภอส่งร่างข้อบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธาน
กรรมการในวรรคสี่ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยเร็วแล้วให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสนอร่างข้อบัญญัติดังกล่าวต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา  ๘๗
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายอ าเภอหากนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่เสนอร่างข้อบัญญัตินั้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายในเวลาที่ก าหนดให้
นายอ าเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจาก
ต าแหน่ง 

มาตรา ๘๗/๒ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณารา่งข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายตามมาตรา ๘๗/๑วรรคหา้ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบัญญัติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา
ไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัตินั้นให้ร่างข้อบัญญัตินั้นตก
ไปและให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อนในกรณีเช่น
ว่านี้ให้นายอ าเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ส าหรับการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติฯขอให้ท่านเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ
และกฎหมายวิธีการจัดท างบประมาณและข้ันตอนการพิจารณาให้ที่ประชุมสภาฯทราบ 

นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านในระเบียบวาระที่ ๕.๑ 
(เลขานุการสภาฯ) เรื่องการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเลิงแฝกกระผมขอชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ครับ 
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ .ศ.๒๕๔๗ข้อ ๔๕ 
(วรรคสาม) ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณา เป็นสามวาระ โดยญัตติ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่
สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมี
มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ี ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาใน

หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นห รือไม่ หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ี ๑ 
สภาท้องถิ่นอาจจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ ขอเชิญ นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกผู้เสนอญัตติได้เสนอ

ญัตติแถลงหลักการและเหตุผลประกอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  ต่อที่ประชุมสภาฯ 

 

 

 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                 ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๖  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่านในการจัดท าข้อบัญญัต ิ
นายก อบต.เลิงแฝก เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖  ผมขอแถลงสรุปแต่ละแผนงานที่

ส่วนราชการในสังกัด อบต.เลิงแฝกแต่ละส่วน เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ ขอให้สมาชิก
สภาฯ ทุกท่าน ตรวจดูรายละเอียดตาม (ร่าง) ข้อบัญญัติที่ได้น าเสนอไปแล้ว โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๖ 

   บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกจะได้เสนอร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกอีกครั้ง
หนึ่งฉะนั้น ในโอกาสนี้ จึงขอชี้แจงให้ท่านประธาน สภาฯและสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ทราบ
ถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๖  ดังต่อไปนี้ 

 ๑.สถานะการคลัง 
 ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
  ในปีงบประมาณ พ .ศ .๒๕๖๕ ณวันที่ ๓๐  มิถุนายน พ .ศ . ๒๕๖๕  

องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก มีสถานะการเงินดังนี้ 
  ๑.๑.๑เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  ๔๔,๘๘๓,๕๑๙.๕๓  บาท 
  ๑.๑.๒ เงินสะสม    ๓๘,๔๔๐,๔๐๙.๙๔  บาท 
  ๑.๑.๓ เงินทุนส ารองเงินสะสม  ๒๒,๘๒๔,๙๑๒.๙๑  บาท 

๑.๑.๔ รายงานกันเงินได้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย 
จ านวน  ๐ โครงการเป็นเงิน ๐  บาท 

๑.๑.๕ รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  
จ านวน ๑๙ โครงการเป็นเงิน  ๑,๔๐๖,๒๓๔.๐๐  บาท 

    ๑.๒เงินกู้คงค้างจ านวน  ๐.๐๐  บาท 
๒.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๒.๑ รายรับจริง      ๔๙,๕๖๘,๘๔๐.๔๐  บาท 
๒.๒  เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ ๒๑,๓๗๕,๑๒๔.๐๐  บาท 
๒.๓ รายจ่ายจริง     ๓๘,๑๙๘,๕๐๐.๗๒  บาท 
๒.๔ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  

๑๘,๔๑๕,๑๒๔.๐๐  บาท 
๒.๕ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม   ๑๔๒,๐๐๐.๐๐    บาท    
๒.๖ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม              ๐  บาท  
๒.๗ รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้     ๐  บาท 

 
 
 
 
(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                 ( นายไพจิต   แทนดวง) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



หน้าที่  ๗  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๖ 
 
๑.รายรับ 

 รายรับจริง            
ปี ๒๕๖๔ 

ประมาณการ           
ปี ๒๕๖๕ 

ประมาณการ              
ปี ๒๕๖๖ 

รายได้จัดเก็บเอง 
หมวดภาษีอากร ๑๒,๓๘๖.๗๑ ๓๓,๐๐๐.๐๐ ๓๓,๐๐๐.๐๐ 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๔๘,๑๓๒.๕๐ ๓๔,๐๐๐.๐๐ ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๓๑๔,๖๒๖.๑๘ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๓๐๕,๑๘๐.๐๐ ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๙๒,๐๐๐.๐๐ 

รวมรายได้จัดเก็บเอง ๖๘๐,๓๒๕.๓๙ ๗๑๗,๐๐๐.๐๐ ๘๗๗,๐๐๐.๐๐ 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษีจัดสรร ๒๐,๘๗๒,๓๗๓.๙๑ ๒๑,๗๘๓,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๑๒๓,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๒๐,๘๗๒,๓๗๓.๙๑ 

 
๒๑,๗๘๓,๐๐๐.๐๐ 

 
๒๒,๑๒๓,๐๐๐.๐๐ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๒๕,๗๓๑,๐๑๖.๐๐ ๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 
๒๕,๗๓๑,๐๑๖.๐๐ 

 
๒๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๒๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๔๗,๕๗๔,๓๑๑.๔๓ ๔๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 
 
๒.รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี ๒๕๖๔ ประมาณการ ปี ๒๕๖๕ ประมาณการ ปี ๒๕๖๖ 
จ่ายจากงบประมาณ 
งบกลาง ๑๔,๕๓๐,๑๗๐.๐๐ ๑๖,๘๘๘,๐๖๐.๐๐ ๑๖,๖๖๕,๒๙๐.๐๐ 
งบบุคลากร ๑๓,๒๙๗,๐๒๒.๑๐ ๑๕,๕๙๒,๔๗๐.๐๐ ๑๔,๖๖๗,๔๖๐.๐๐ 
งบด าเนินงาน ๔,๙๘๒,๕๐๑.๓๒ ๙,๐๒๐,๐๒๐.๐๐ ๙,๕๐๑,๓๙๐.๐๐ 
งบลงทุน ๙๘๑,๓๐๐.๐๐ ๕,๑๗๖,๔๕๐.๐๐ ๖,๐๒๓,๘๖๐.๐๐ 
งบเงินอุดหนุน ๔,๓๗๗,๕๐๗.๓๐ ๒,๒๙๓,๐๐๐.๐๐ ๓,๑๐๓,๐๐๐.๐๐ 
งบรายจ่ายอื่น ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

รวมจ่ายจากงบประมาณ ๓๘,๑๙๘,๕๐๐.๗๒ ๔๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                 ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 
 



หน้าที่  ๘  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก อ าเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคาม 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านบริหารทั่วไป 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑๒,๓๙๔,๐๖๐.๐๐ 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๑,๐๘๖,๗๒๐.๐๐ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา ๗,๒๔๖,๖๙๐.๐๐ 
 แผนงานสาธารณสุข ๑,๔๘๗,๖๔๐.๐๐ 
 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ๑,๐๘๔,๑๘๐.๐๐ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๖๙๕,๐๐๐.๐๐ 
 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ๕๓๐,๐๐๐.๐๐ 

ด้าน ยอดรวม 
ด้านการเศรษฐกิจ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๗,๙๘๘,๓๔๐.๐๐ 
 แผนงานการเกษตร ๗๒๒,๐๘๐.๐๐ 
ด้านการด าเนินงานอื่น 
 แผนงานงบกลาง ๑๖,๖๕๕,๒๙๐.๐๐ 
 งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 

นายกอบต.เลิงแฝก ส าหรับรายละเอียดอื่นๆ และแบบแปลนงานโครงการฯ ตามรายละเอียดเอกสารที่แจก 
(นายโชคชัย  แก้วไชย) พร้อมวาระการประชุมนี้แล้วและขออนุญาตท่านประธานฯ  ให้นางจันทร์เพ็ญ  ดงพงษ์ 

นักวิเคราะห์นโยบาย   ได้น าเสนอต่อที่ประชุม 
นางจันทร์เพ็ญ  ดงพงษ์ ได้น าเสนอรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  ประจ าปี           
(นักวิเคราะห์ฯ)  งบประมาณ  ๒๕๖๖  ต่อที่ประชุม  จากหน้าที่  ๕๖ ถึงหน้าที่  ๑๒๕ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนาย กองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ได้ชี้แจงรายละเอียด ร่าง งบประมาณ        
(นายยรรยง  แก้วไชย) รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
   ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ .ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ .ศ. ๒๕๕๔) หมวด ๓ ว่า
   ด้วยญัตติ ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
   ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งข้อบัญญัตินั้นห รือไม่ 
   หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์ที่จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้
   อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว ดังนั้นมีสมาชิกสภาฯท่านใด ประสงค์จะอภิปรายห รือ
   ซักถามอีกหรอืไม ่
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖อีกหรือไม ่
ที่ประชุม   - ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
 

 
(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                 ( นายไพจิต   แทนดวง) 

กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๙  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
ประธานสภาฯ  - เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายแล้วในล าดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาลงมติในวาระท่ี  ๑ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) ขั้นรับหลักการ สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นสมควร รับหลักการแห่ง (ร่าง)ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๖ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบรับหลักการ  ด้วยเสียง...............๑๔.........เสียง 
       ไม่เห็นชอบ...........-...............เสียง 
       งดออกเสียง ..........๑.............คน (ประธานสภาฯ) 
ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯครับ ขณะนี้เวลา  ๑๑.๓๐ น. มีสมาชิกสภาฯท่านใดประสงค์จะยื่นค า 

(นายยรรยง  แก้วไชย) แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๖สามารถยื่น
ได้หลังจากรับหลักการ แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
ประจ าปี๒๕๖๖  ได้ครับ 

ประธานสภาฯ ขณะนี้เวลา  ๑๑.๓๐  น. ขอหยุดพักเที่ยงชั่วคราว  และเริ่มประชุมใหม่  เวลา  ๑๓.๐๐  น 
ที่ประชุม   - รับทราบ- 
เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๓.๐๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๒  เรื่องพิจารณาก าหนดจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติฯประจ าปี  ๒๕๖๖ (๓ ไม่เกิน ๗ คน) 
 

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ฯ ท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ( แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๔๕  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสาม

วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ
ไว้ไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมงนับแต่สภามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นและส่งร่าง
ข้อบัญญัติฯนั้นให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาและที่ประชุมจะต้องก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติในวาระท่ี ๓ ไม่มีการอภิปราย เพ่ือให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๗ ข้อ 
๔๕, ๔๙ และหมวดที่ ๘ ข้อ ๑๐๓ –๑๑๐ ขอให้สมาชิกสภาฯเสนอชื่อสมาชิกผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ เพื่อเป็นกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จ านวน ๓ -๗ คน การเลือก 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๗ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๕๔ ) ข้อ ๘ จึงขอให้ที่ประชุมก าหนดว่าจะเลือก
กรรมการแปรญัตติกี่คน และเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ ทีเ่หมาะสมเพ่ือท าหน้าที่ต่อไป 

ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้นายนิพนธ์ตั้งชัยภูมิ สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๕  เสนอจ านวนคณะกรรมแปร
ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๖ 

นายนิพนธ์ตั้งชัยภูมิ เรียนท่านประธานฯ  กระผมขอเสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๕) งบประมาณ  ประจ าปี ๒๕๖๖  จ านวน  ๓  คนครับ 

 ผู้รับรอง คนที่  ๑ นายสีโห  หมื่นสา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑ 
   คนที่  ๒ นายบัวพันธ์  ปัตเป สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๓ 
ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง 
(นายยรรยง  แก้วไชย) -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 

สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของท่าน นายนิพนธ์ตั้งชัยภูมิสมาชิกสภาฯ
หมู่ที่ ๕ ว่าให้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้ จ านวน  ๓ คน 

 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                 ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๑๐  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
ประธานสภาฯ - ผู้รับรองถูกต้อง 
(นายยรรยง  แก้วไชย) -มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ในเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน 

สรุปว่าท่านสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับข้อเสนอของท่าน นายนิพนธ์ตั้งชัยภูมิสมาชิกสภาฯ
หมู่ที่ ๕ ว่าให้พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้ จ านวน  ๓ คน 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๓  เรื่องพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างฯ  (ตามข้อ  ๕.๒) 
ประธานสภา ฯ  ขอเชิญท่านสมาชิกได้เสนอชื่อบุคคลที่สมควรท าหน้าที่คณะกรรมการแปรญัตติ  
(นายยรรยง  แก้วไชย) ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียงล าดับทีละคนจนครบ

จ านวน ๓ คน 
 - ล าดับต่อไปเป็นการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๑ 
นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ กระผมขอเสนอ นายวิรัช  วัฒยุสมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
(ส.อบต.หมู่ที่ ๗) ผู้รับรอง  คนที่  ๑  นายสีโห  หมื่นสา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑ 
    คนที่  ๒ นายสราวุฒิ  จันเทา สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๐ 

ประธานสภาฯ  มีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และมีผู้รับรอง ๒ คน ครบตามระเบียบ และไม่มี
(นายยรรยง  แก้วไชย) ผู้ใดเสนอชื่อผู้อ่ืนอีก จึงเป็นอันว่าประชุมเห็นชอบให้  

นายวิรัช  วัฒยุ  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๒  เป็นกรรมการแปรญัตตฯิคนที่ ๑ 
-ล าดับต่อไปเป็นการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๒ 

นายไพจิต  แทนดวง กระผมขอเสนอ นายบัวพันธ์  ปัตเป  สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๑๓ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
(ส.อบต. หมู่ที่  ๑๑) ผู้รับรอง  คนที่  ๑  นายธนากร  ศรีน้อย สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๒ 
    คนที่  ๒ นางทองทิพย์  โพชารี สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๔ 

ประธานสภาฯ  มีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และมีผู้รับรอง ๒ คน ครบตามระเบียบ และไม่มี
(นายยรรยง  แก้วไชย) ผู้ใดเสนอชื่อผู้อ่ืนอีก จึงเป็นอันว่าประชุมเห็นชอบให้   

นายบัวพันธ์  ปัตเป  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๓  เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที๒่ 
-ล าดับต่อไปเป็นการเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ  คนที่  ๓ 

นายธนากร  ศรีน้อย กระผมขอเสนอนายสราวุฒิ  จันเทาสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑๐ เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
(ส.อบต.หมู่ที่  ๑๑) ผู้รับรองคนที่  ๑ นายสงกา  แทนหาร สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๗ 
   คนที่  ๒ นายเดชา  บุตโลบล สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๔ 

ประธานสภาฯ  มีผู้เสนอกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ และมีผู้รับรอง ๒ คน ครบตามระเบียบ และไม่มี
(นายยรรยง  แก้วไชย) ผู้ใดเสนอชื่อผู้อ่ืนอีก จึงเป็นอันว่าประชุมเห็นชอบให้   

นายสราวุฒิ  จันเทา  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่๑๐  เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที๓่ 

ประธานสภาฯ   ได้สรุปคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๖ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) จ านวน  ๓  คน  ดังนี ้    

นายวิรัชวัฒยุ    สมาชิกสภาฯหมู่ที่๒    เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ ๑ 
นายบัวพันธ์ปัตเป สมาชิกสภาฯหมู่ที่๑๓  เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่๒ 
นายสราวุฒิจันเทา   สมาชิกสภาฯหมู่ที่๑๐  เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่๓ 

 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                 ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๑๑  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภา ฯ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติ ทั้ง ๓ ท่านไปก าหนดวันนัดประชุมกับทางเลขานุการสภาฯ 
เพ่ือเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติ และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ และ
ด าเนินการพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ๒๕ ๖๖  
ให้แล้วเสร็จ และ ให้เลขานุการสภาฯ จัดท าประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติฯ  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๔  เรื่องพิจารณา  ก าหนดระยะเวลาในการน าเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 

ประธานสภาฯ  ได้หารือที่ประชุมสภาฯการก าหนดระยะเวลาการเสนอค าแปรญัตติของร่าง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๖ 

ที่ประชุม  ขอเสนอให้ส่งค าแปรญัตติให้กับคณะกรรมการฯ ตั้งแต่วันที่ ๔–๗  สิงหาคม๒๕๖๕ 
   โดยวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เริ่มรับค าแปรญัตติ  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐น.  

วันที่ ๕–๗  สิงหาคม ๒๕๖๕   เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
และวันที่ ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไปเป็นการพิจารณาค าแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๖  ณ  ห้องประชุมสภา องค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕.๕  เรื่องพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์                  
เครื่องปรับอากาศ (ส านักปลัด) ขนาด  ๒๐,๐๐๐ BTU  ราคา  ๓๕,๕๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ  ได้อนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุม ในการเสนอโอน
(นายยรรยง  แก้วไชย) เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์                  
   เครื่องปรับอากาศ (ส านักปลัด) ขนาด  ๒๐,๐๐๐ BTU  ราคา  ๓๕,๕๐๐  บาท 

ส าหรับระเบียบในการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวด ๔การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 งบประมาณ  ข้อ ๒๗การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
 ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
 อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านในการโอนงบประมาณ
(นายก อบต.เลิงแฝก) รายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ส านักปลัด) ขนาด   

๒๐,๐๐๐ BTU  ราคา  ๓๕,๕๐๐  บาท  เนื่องจาก เครื่องเดิมท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันช ารุด หาก
 ซ่อมแซมก็ไม่คุ้มค่า  อายุการใช้งานก็หลายปี  เพ่ือเป็นการประหยักงบประมาณในการ
 ซ่อมแซมจึงเสนอที่ประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณาโอนงบประมาณมาเพ่ือตั้งจ่ายเพื่อจัดซื้อครับ
 ท่านประธานฯ 

 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                 ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๑๒  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมเห็นด้วยกับท่าน
(สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๑๕) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้เสนอญัตติตามท่ีกระผมได้มาติดต่อราชการ อบต .เป็น
   ประจ าก็ผมว่าเครื่องปรับอาการช ารุดเห็นสมควรเปลี่ยนได้แล้วครับท่านประธานฯ 
ประธานสภาฯ              มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ 
(นายยรรยง  แก้วไชย)     รายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ส านักปลัด)  

ขนาด  ๒๐,๐๐๐ BTU  ราคา  ๓๕,๕๐๐  บาทหรือไม ่
ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายแล้วในล าดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาลงมติ สมาชิกสภาฯ 
(นายยรรยง  แก้วไชย)ท่านใดเห็นสมควรโอนงบประมาณ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (ส านักปลัด)  

ขนาด  ๒๐,๐๐๐ BTU  ราคา  ๓๕,๕๐๐  บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  อนุมัติ  ด้วยเสียง...............๑๔.........เสียง 
       ไม่เห็นชอบ...........-...............เสียง 
        งดออกเสียง ..........๑.............คน 
ระเบียบวาระท่ี   ๕.๖  เรื่องพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  โครงการปรับปรุง                 

ทาสีหลังคาส านักปลัดงานอบต. ขนาด กว้าง๑๐.๐๐  เมตร ยาว  ๒๙.๐๐  เมตร  
สูง ๓.๕๐  เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าในการก่อสร้างไม่น้อยกว่า๒๗๓  ตารางเมตร 
งบประมาณ๕๔,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ  ส าหรับระเบียบในการโอนงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย   
(นายยรรยง  แก้วไชย) งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวด ๔การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
   งบประมาณ  ข้อ ๒๗การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด 
   ที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ
   อนุมัติของสภาท้องถิ่น 

และได้อนุญาตให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้เสนอญัตติต่อที่ประชุม  
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่านส าหรับญัตติที่ได้เสนอต่อที่
(นายก อบต.เลิงแฝก) ประชุม โครงการปรับปรุงทาสีหลังคาส านักปลัดงานอบต.นั้นเนื่องจากว่าหลังคาส านักงาน  

อบต.เลิงแฝก  เก่าและบางจุดช ารุดมีรอยแตกร้าว  ก็จะมีการซ่อมแซมในจุดที่แตกร้าวด้วย
 พร้อมทาสีหลังคาเพ่ือให้ดูสะอาดตา และแก้ไขหลังคารั่วด้วยครับท่านประธานฯ  

ประธานสภาฯ              มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ 
(นายยรรยง แก้วไชย)     รายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  โครงการปรับปรุงทาสีหลังคาส านักปลัดงาน   อบต.  

งบประมาณ๕๔,๐๐๐  บาทหรือไม ่
ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายแล้วในล าดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาลงมติ สมาชิกสภาฯ 
(นายยรรยง  แก้วไชย)ท่านใดเห็นสมควรโอนงบประมาณ โครงการปรับปรุงทาสีหลังคาส านักปลัดงานอบต.  

งบประมาณ ๕๔,๐๐๐  บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  อนุมัติ  ด้วยเสียง...............๑๔.........เสียง 
      ไม่เห็นชอบ...........-...............เสียง 
      งดออกเสียง ..........๑.............คน 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                 ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๑๓  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
ระเบียบวาระท่ี  ๕.๖  เรื่องพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕ 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one  ส าหรับส านักงาน   
ราคา๑๗,๐๐๐  บาท 

   คุณลักษณะพ้ืนฐาน  ตามเกณฑ์และลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ  
   คอมพิวเตอร์  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ประธานสภาฯ              มีท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านใดประสงค์จะอภิปรายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ 
(นายยรรยง แก้วไชย)     รายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  

All in one  ส าหรับส านักงาน  ราคา๑๗,๐๐๐  บาทหรือไม ่
ที่ประชุม - ไม่มีผู้ใดอภิปราย- 
ประธานสภาฯ - เมื่อไม่มีผู้ใดอภิปรายแล้วในล าดับต่อไปจะเป็นการพิจารณาลงมติ สมาชิกสภาฯ 
(นายยรรยง  แก้วไชย) ท่านใดเห็นสมควรโอนงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  

All in one  ส าหรับส านักงาน  ราคา๑๗,๐๐๐  บาท 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ  อนุมัติ  ด้วยเสียง...............๑๔.........เสียง 
      ไม่เห็นชอบ...........-...............เสียง 
      งดออกเสียง ..........๑.............คน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้าม)ี 
ประธานสภาฯ  กระผมจะให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้เสนออภิปราย ตั้งข้อสังเกต หรือแจ้งเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
(นายยรรยง  แก้วไชย) อ านาจหน้าที่  ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือเป็นแนวทางเพ่ือให้นายกองค์การ 

บริหารส่วนต าบลน าไปแก้ไขต่อไป และให้เสนอที่ละคน  แล้วจะให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตอบข้อชี้แจงในครั้งเดียว และได้ให้นายโชคชัย  แก้วไชย  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้เสนอเรื่อง  กีฬาต้านยาเสพติดตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๕  
และโครงการที่จะไปศึกษาดูงานต่อท่ีประชุม ในวาระอ่ืนๆ 

นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะแจ้งต่อ 
(นายก อบต.เลิงแฝก) ท่านประธานฯและที่ประชุมสภาฯเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  ซึ่งได้มีการประชุมจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการประชุม
กับผู้น า  และประชุมกับคณะครูในเขตพ้ืนที่ อบต. ได้ข้อสรุป  ดังนี้ 

 ๑.ก าหนดวันแข่งขันก๊ฬา  วันที่  ๒๙-๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 ๒.สถานที่แข่งขัน  ณ  สนามกีฬาบ้านโสกคลอง 
 ๓.ประเภทกีฬา  แบ่งเป็น  ๒  ประเภท  ดังนี้ 
 ๓.๑  กีฬาสากล 
  ๓.๑.๑ กีฬาฟุตบอลชาย  (ฟุตบอล  ๗  คน) 
  ๓.๑.๒ กีฬาวอลเลเลย์บอลชาย 
  ๓.๑.๓ กีฬาวอลเลเลย์บอลหญิง 
  ๓.๑.๔ กีฬาตะกร้อชาย 
  ๓.๑.๔ กีฬาตะกร้อหญิง 
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                 ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๑๔  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
 ๓.๒  กีฬาพ้ืนบ้าน 
  ๓.๒.๑ กีฬาชักเย่อผสม  (ชาย ๕ คน  หญิง ๕ คน) 
  ๓.๒.๒ กีฬาวิ่งกระสอบชาย 
  ๓.๒.๓ กีฬาวิ่งกระสอบหญิง 
 ๔. แบ่งกลุ่มชุมชนเป็น  ๗  ชุมชน 
 และเรื่องที่  ๒  เรื่องศึกษาดูงาน  คาดว่าน่าจะด าเนินการในห้วงเดือนกันยายน  ระหว่าง

วันที่  ๑๒ –๑๓  กันยายน  ๒๕๖๕  โดยจะไปศึกษาดูงานที่  จังวัดอุบลราชธานี  และ
ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงารนในครั้งนี้  จ านวนไม่เกิน  ๑๐๐  คน  ท่านสมาชิกสภาฯท่านใดสนใจ
ลงชื่อเข้าร่วมได้ท่ีส านักงานปลัด  อบต. 

 และเรื่องที่  ๓  ที่จะแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ  เรื่องสภากาแฟ  ที่จะจัดขึ้นที่  อบต .เลิงแฝก
ของเรา  ครั้งที่ ๑  และจะเวียนไปยัง อบต.อ่ืนๆ  ในเขตอ าเภอกุดรัง  ครั้งนี้ อบต .เลิงแฝก
เป็นเจ้าภาพ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่      
๕  สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา  ตั้งแต่  ๐๘ .๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมสภาฯ  อบต .
เลิงแฝก 

ประธานสภาฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาฯ ได้อภิปรายสอบถามในวาระอ่ืน  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามล าดับดังนี้ 

นายดาวเรือง  หนูนี เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะ 
(สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๕) สอบถามท่านประธานฯผ่านไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เกี่ยวกับการ

แก้ปัญหาอุทกภัย  ซึ่งช่วงนี้ฝนตกหนัก  ท าให้ถนนช ารุดท าให้ประชาชนเดือดร้อนในการ
สัญจร  และบ้านของกระผมน้ ากระเซาะถนนอยากให้เปลี่ยนท่อเดิมขนาดท่อ  ๖๐  ซ .ม.  
อยากเปลี่ยนเป็น  ขนาด  ๘๐  ซ.ม.จะได้หรือไม ่

 เรื่องท่ี  ๒  การเชิญประชุมฯ แต่ครั้งอยากให้มีหนังสือเชิญประชุม  จะได้หรือไม่  หรือ
เชิญทางกลุ่มไลน์ อยากให้แจ้งล่วงหน้าและบอกรายละเอียดว่าจะประชุมเรื่องอะไรจะได้
หรือไม่ 

นายบัวพันธ์  ปัตเป เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผมมีเรื่องที่จะเสนอ 
(สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๓) ต่อท่านประธานฯผ่านไปยังผู้บริหาร  ๔  เรื่อง  ดังนี้ 
 ๑.เรื่องถนนช ารุดทางเข้าองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  อยากให้ซ่อมแซม  บริเวณท่ี

ช ารุดจากถนนลาดยางเชื่อมถนนคอนกรีต  
 ๒.เรื่องไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์  อยากให้ติดเพิ่มเนื่องประหยัดไฟฟ้า และอยากทราบว่าจะมี

การติดเพ่ิมอีกหรือไม ่
 ๓.เรื่องกีฬาต้านยาเสพติดต าบลเลิงแฝกประจ าปี  ๒๕๖๕ ในการแบ่งกลุ่มชุมชนอยากให้มี  

๘  ชุมชนตามท่ีเคยจัดมา 
 ๔.เรื่องการซ่อมแซมสาธารณภัย  อยากให้ด าเนินการซ่อมแซมเพ่ือแก้ไขการสัญจรของ

ประชาชน 
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                 ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
 



หน้าที่  ๑๕  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามในวาระอ่ืนๆอีกหรือไม่  หากไม่มี ผมจะให้            
(นายยรรยง  แก้วไชย) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภาฯที่ได้เสนอ

เรื่องในวาระอ่ืนๆ 
นายโชคชัย  แก้วไชย เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ก็มีเรื่องท่ีท่านสมาชิก 
(นายก อบต.เลิงแฝก) สภาฯได้เสนอต่อที่ประชุมสภาฯกระผมจะได้ตอบข้อสักถามตามท่ีท่านได้เสนอต่อที่

ประชุมฯ 
ตอบข้อซักถาม นายดาวเรือง  หนูนี  สมาชิสภาฯ  หมู่ที่ ๑๕  เรื่องท่ี  ๑  เรื่องการแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย  น้ ากัดเซาะถนนช ารุด  ขณะนี้องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการใน
การซ่อมแซมถนนที่ช ารุดโยการผ่านการประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอาจจะล่าช้าบ้าง
ก็เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน  ผู้รับจ้างก็อยู่ระหว่างการด าเนินการส่วนว่าจะเปลี่ยนท่อจาก
๖๐  ซ .ม.  อยากเปลี่ยนเป็น  ขนาด  ๘๐  ซ .ม.จะได้หรือไม่กระผมจะให้เจ้าหน้าที่
งบประมาณได้ตอบข้อซักถามของท่าน 

เรื่องท่ี  ๒  การเชิญประชุมฯ แต่ครั้งอยากให้มีหนังสือเชิญประชุม  จะได้หรือไม่  หรือเชิญ
ทางกลุ่มไลน์ อยากให้แจ้งล่วงหน้าและบอกรายละเอียดว่าจะประชุมเรื่องอะไรจะได้
หรือไม่ 

เรียนท่านประธานฯท่านสมาชิสภาฯผู้ทรงเกียรติ  ขอความกรุณาท่าน  ช่วงนี้เป็นช่วง
ปลายปีงบประมาณซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจกิจเร่งด่วนที่ต้องเชิญประชุมเพ่ือ
ความเข้าใจอันหนึ่งอันเดียวกัน  จึงได้เชิญท่านอย่างเร่งด่วนก็ขออภัยทุกท่านด้วย  ซึ่ง
ภารกิจช่วงนี้  เช่นการเตรียมการจัดงานกีฬาต้านยาเสพติด  เตรียมการเพ่ือเดินทางไป
ศึกษาดูงาน  หรือเชิญร่วมกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  ก็ล้วนแต่เป็นภารกิจ    
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝกครับ 

นายอนุสรณ์  ดวงศรี เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามท่ีท่านสมาชิกสภาฯ 
(เจ้าหน้าที่งบประมาณ) ได้สอบถามท่านประธานฯผ่านไปยังนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและท่านประธานฯได้ 

อนุญาตให้ตอบข้อซักถามกรณีการเปลี่ยนขนาดท่อจาก   ๖๐  ซ.ม.  เปลี่ยนเป็น  ขนาด   
๘๐  ซ.ม.จะได้หรือไม่ขอเรียนต่อที่ประชุมสภาฯในการซ่อมแซมนั้นเป็นการซ่อมแซมโดย 
ใช้วัสดุเดิม  เพราะการใช้งบประมาณอยู่ในหมวดใช้สอย  หากต้องการเปลี่ยนเป็นขนาด 
ที่ใหญ่ข้ึนกว่าเดิมให้ท่านเสนอเป็นโครงการก่อสร้างแล้วบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือที่จะให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลน ามาบรรจุในงบประมารประจ าปีครับ 

นายโชคชัย  แก้วไชย ตอบข้อซักถาม นายบัวพันธ์  ปัตเป สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  ๑๓ 
(นายก  อบต.เลิงแฝก) ๑.เรื่องถนนช ารุดทางเข้าองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก  อยากให้ซ่อมแซม  บริเวณท่ี

ช ารุดจากถนนลาดยางเชื่อมถนนคอนกรีต 
 -รับทราบ จะแจ้งกองช่างด าเนินการซ่อมแซมครับ 

๒.เรื่องไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์  อยากให้ติดเพิ่มเนื่องประหยัดไฟฟ้า และอยากทราบว่าจะมี
การติดเพ่ิมอีกหรือไม ่

-ส าหรับในปีงบประมาณ  ๒๕๖๖  ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  ก็คงดูงบประมาณปลายปีว่าจะ
สามารถโอนมาตั้งจ่ายด าเนินการได้หรือไม่ครับ 

 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                 ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม  



หน้าที่  ๑๖  จากทั้งหมด ๑๖ หน้า 
๓.เรื่องกีฬาต้านยาเสพติดต าบลเลิงแฝก   ประจ าปี  ๒๕๖๕ ในการแบ่งกลุ่มชุมชนอยากให้
มี  ๘  ชุมชนตามท่ีเคยจัดมา 

-เรื่องนี้ท่ีประชุม  เสนอให้มี  ๗  ชุมชน  ก็ถือมติที่ประชุมผู้น าชุมชนครับ 
๔.เรื่องการซ่อมแซมสาธารณภัย  อยากให้ด าเนินการซ่อมแซมเพ่ือแก้ไขการสัญจรของ
ประชาชน 

-เป็นเรื่องเดียวกันกับท่านดาวเรือง  หนูนี  ที่ได้อภิปรายสอบถามซึ่งได้ตอบต่อท่ีประชุมสภา
ไปแล้ว ขอไม่ตอบอีกครับ 

  
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ประธานสภาฯ ส าหรับวันนี้เราใช้เวลามานานพอสมควรแล้วนะครับ ผมก็จะขอปิดการประชุมนะครับการ 
นายยรรยง  แก้วไชย ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก สมัยสามัญสมัยที่ ๓ครั้งที่  ๑ ประจ าปี พ .ศ.

๒๕๖๕นี้ผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ท่านรองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเลิงแฝก ท่านสมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนต าบลและผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่านที่ได้ให้ความร่วมมือท าให้การประชุมในวันนี้ด าเนินไปด้วยดีด้วยความเรียบร้อย และใน
โอกาสนี้ กระผมขอปิดการประชุม ขอบคุณครับ 

 
 
 
 
  

ปิดประชุมเวลา  ๑๔.๐๐น. 

 

                                              (ลงชื่อ)..   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นายอนุสรณ์   ดวงศรี) 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 
 
 

                                                (ลงชื่อ).       ผู้รับรองรายงานการประชุม 

(นายยรรยง  แก้วไชย) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลิงแฝก 

 
 
 
 
 
 
 

(นายสีโหหมื่นสา)  (นายนิพนธ์  ตั้งชัยภูมิ)                 ( นายไพจิต   แทนดวง) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม กรรมการตรวจรายงานการประชุม     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 


